



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และหลายพื้นที่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่อาจจะมีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ ที่อาจมีความเสี่ยงสูง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒ ของวิทยาลัยนานาชาติ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ โดยให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ของวิทยาลัยนานาชาติ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา โดยให้คงความครบถ้วนของเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๒. การสอบภาคปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ของวิทยาลัยนานาชาติ และการสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา โดยไม่จัดสอบในห้องเรียนปกติ

๓. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้คณะ/วิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใดมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่